

Số: 1822/BC-BCĐ

Quảng Bình, ngày 06 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả công tác vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo năm 2023

Thực hiện Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Tổng kiểm tra vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), Công an tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 như sau:

I. Tình hình, kết quả liên quan đến công tác vận động, thu hồi; quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

1. Công tác tham mưu, triển khai

Công an tỉnh với vai trò là Cơ quan thường trực đã chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành Kế hoạch số 54/KH-BCĐ ngày 29/3/2023 về vận động Nhân dân giao nộp, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo năm 2023 để chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2754/CV-BCĐ ngày 05/5/2023 về việc đề nghị triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 304/KH-UBND ngày 03/3/2023 về tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT trên địa bàn tỉnh; Công văn số 882/UBND-NCVX ngày 11/5/2023 về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về VK, VLN, CCHT trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1663/UBND-NCVX ngày 18/8/2023 về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về VK, VLN, CCHT; Công văn số 2426/UBND-NCVX ngày 23/11/2023 về việc tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở các văn bản của Ban Chỉ đạo tỉnh, đã có 08/08 Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo năm 2023.

Đặc biệt để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo Công an tỉnh chủ trì,

phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan và các lực lượng có liên quan tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác phối hợp, bàn các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép VK, VLN, CCHT và pháo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đồng thời 03 ngành Công an, Bộ đội Biên phòng và Cục Hải quan tỉnh đã tổ chức ký kết Kế hoạch số 4403/KHPH ngày 21/6/2023 về phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo trên địa bàn.

Các lực lượng chức năng thường xuyên phối hợp trao đổi thông tin, tuần tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ nhất là phức tạp về pháo, tập trung trên tuyến biên, tuyến biên giới Việt - Lào, cửa khẩu Quốc tế Cha Lo để kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm đối với các trường hợp mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo. Qua đó đã phát hiện, bắt giữ và xử lý nhiều vụ vi phạm về pháo góp phần ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển trái phép các loại pháo thâm lậu vào địa bàn tỉnh.

2. Công tác tuyên truyền, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Các ngành, đoàn thể, địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin truyền thông như: Báo Quảng Bình, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã đưa 414 lượt tin, bài, phóng sự tuyên truyền về nội dung công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo; các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo để cán bộ và Nhân dân tìm hiểu, thực hiện nghiêm túc.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các xã, phường, thị trấn chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng chức năng có liên quan như : Công an, Bộ đội Biên phòng ... tổ chức 125 Hội nghị, buổi tuyên truyền với khoảng 18.519 người tham gia; phát trên hệ thống loa truyền thanh tại các thôn, bản, tổ dân phố trên 13.215 lượt; tuyên truyền lưu động 45 lượt; tổ chức ký cam kết đối với 65.715 người dân, học sinh, hộ kinh doanh; tổ chức lồng ghép vào các cuộc họp ở cụm dân cư, tổ dân phố, thôn, bản và thông qua hệ thống loa phát thanh, pano, áp phích để tuyên truyền công tác quản lý VK, VLN, CCHT và pháo.

Công tác vận động Nhân dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo được tổ chức thực hiện đến tận cơ sở nhằm nâng cao và thống nhất nhận thức, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các đoàn thể, cơ quan, tổ chức xã hội tích cực tham gia trong công tác vận động Nhân dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo. Lực lượng Công an và quân sự các cấp đã tổ chức các điểm tiếp nhận VK, VLN, CCHT và pháo thuận lợi để các tổ chức và cá nhân tiến hành giao nộp.

Kết quả vận động thu hồi VK, VLN, CCHT: Các lực lượng chức năng đã vận động Nhân dân giao nộp được: 101 súng các loại, 116 VKTS, 13 CCHT,

176,7 kg thuốc nổ, 35 kíp nổ, 4,8m dây cháy chậm, 24 quả lựu đạn, mìn tự chế, đầu đạn các loại (trọng lượng khoảng 23,4 kg), 132 viên đạn quân dụng, 355 viên đạn khác.

Kết quả vận động thu hồi pháo: Các lực lượng chức năng đã vận động Nhân dân giao nộp 244,9kg pháo các loại.

3. Công tác đăng ký, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

Các lực lượng chức năng tăng cường chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ công tác đăng ký, quản lý VK, VLN, CCHT đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Đã tổ chức kiểm tra, thanh tra việc bảo quản, sử dụng VK, VLN, CCHT được trang bị cho các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn (*Trong năm 2023 Công an tỉnh đã tiến hành 01 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT đối với UBND thành phố Đồng Hới, UBND huyện Bố Trạch, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Cục Hải quan tỉnh và Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ Hải Long*). Nhìn chung trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức và trách nhiệm của người được giao quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật. Người làm công tác quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT được lựa chọn theo đúng quy định, đã qua huấn luyện chuyên môn và được cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ quản lý, giấy chứng nhận sử dụng (*Trong năm 2023 Công an tỉnh đã tổ chức 01 lớp huấn luyện, cấp, cấp đổi Giấy chứng nhận sử dụng, Chứng chỉ quản lý CCHT đối với 97 nhân viên bảo vệ thuộc các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép trang bị CCHT thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn tỉnh*).

4. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo

Trong năm 2023, các lực lượng chức năng như Công an, Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường ... tăng cường phòng ngừa, sử dụng đồng bộ các biện pháp để nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, kịp thời phát hiện, đấu tranh đối với các loại tội phạm mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo. Các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ các vụ việc vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo, cụ thể:

Liên quan đến VK, VLN, CCHT: Các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 07 vụ, 07 đối tượng, thu giữ: 104,5 kg thuốc nổ, 66 kíp nổ, 15 thỏi mìn, 04 quả mìn tự chế, 02 đoạn dây cháy chậm, 09 súng săn, 01 súng tự chế, 01 CCHT (súng bắn đạn cao su), 3.879 viên đạn (*trong đó Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh phát hiện, bắt giữ 01 vụ, 01 đối tượng; Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ 06 vụ, 06 đối tượng*). Diễn hình như:

Vào khoảng 03h20' ngày 08/01/2024 lực lượng Công an tỉnh tiến hành đón dừng, kiểm tra xe mô tô BKS 74B1-123.38 do Nguyễn Đức Thu (sn 1973), trú tại thôn Xuân Tiến, xã Phong Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị điều khiển tại Km 698+500, Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy. Qua

kiểm tra phát hiện trên xe chở 02 bao tải lác màu trắng, bên trong chứa nhiều vật thể rắn có hình dạng và kích thước khác nhau, trọng lượng khoảng 60kg. Bước đầu khai thác nhanh Nguyễn Đức Thu đã khai nhận số vật thể rắn nói trên là thuốc nổ, vận chuyển từ Quảng Trị ra Quảng Bình để tiêu thụ. Quá trình điều tra mở rộng, khám xét khẩn cấp tại nhà của các đối tượng có liên quan, thu giữ thêm 10kg thuốc nổ, 14 kíp nổ, 03 quả mìn tự chế, 02 đoạn dây cháy chậm và một số tang vật khác có liên quan.

Liên quan đến pháo: Các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 16 vụ, 21 đối tượng, thu giữ 747,7kg pháo các loại. Trong đó, vận chuyển 09 vụ, 13 đối tượng, tàng trữ 01 vụ, 01 đối tượng; sử dụng trái phép 06 vụ, 07 đối tượng. Khởi tố 08 vụ, 12 đối tượng; xử phạt hành chính 05 vụ, 05 đối tượng, phạt tiền: 37.500.000đ; đang xác minh, làm rõ 03 vụ, 04 đối tượng (*Trong đó Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Cục Hải quan tỉnh phát hiện, bắt giữ 04 vụ, 04 đối tượng, thu giữ 323,6kg pháo các loại; Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ 12 vụ, 17 đối tượng, thu giữ 424,1kg pháo các loại*). Diễn hình như:

Thực hiện Chuyên án mang bí số QB723P, vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 05/7/2023 tại cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Đội Kiểm soát Hải quan chủ trì, phối hợp với Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Cục Hải quan Quảng Bình), Đoàn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Bộ đội Biên phòng Quảng Bình) và Công an tỉnh tiến hành kiểm tra phương tiện đầu kéo biển kiểm soát 34C-248.49 kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 34R-024.39 vận chuyển container số hiệu APHU4592706 do ông Phạm Văn Tiến (sn: 02/02/1996), thường trú tại xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, sử dụng hộ chiếu số P01420216 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 17/02/2023 điều khiển nhập cảnh từ Lào về Việt Nam. Qua kiểm tra phát hiện trong thùng inox dưới gầm sơ mi rơ moóc cất giấu 13 thùng carton chứa 240 hộp pháo hoa nổ, 679 quả pháo nổ (tổng trọng lượng khoảng 292,64kg).

II. Nhận xét, đánh giá

1. Ưu điểm

Bám sát sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện quyết liệt có hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo đã được quan tâm, tổ chức thường xuyên, rộng khắp và có sự đổi mới về nội dung, hình thức phù hợp với từng vùng miền, đối tượng, độ tuổi vì vậy đã làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các địa phương và cán bộ, Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo.

Lực lượng Công an, Biên phòng đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo, trong đó đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường lực

lượng xuống địa bàn cơ sở, chủ động phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo.

Với sự triển khai đồng bộ, quyết liệt của các lực lượng chức năng, tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo đã giảm hẳn so với năm trước (*So với cùng kỳ năm 2022 giảm 44 vụ, 47 đối tượng*). Qua đó góp phần tích cực trong công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm phục vụ phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Tồn tại, hạn chế

Hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã trong quá trình triển khai công tác vận động thu hồi VK, VLN, CCHT và pháo kết quả còn hạn chế, hoạt động còn mang tính hình thức. Một số cấp ủy, chính quyền địa phương, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo thực hiện chưa quyết liệt, cụ thể, chưa thực sự vào cuộc, vẫn còn giao khoán cho lực lượng Công an; công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động thu hồi VK, VLN, CCHT và pháo chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục, hình thức chưa phong phú phù hợp với từng địa bàn, đối tượng.

Mối quan hệ phối hợp giữa các ngành chức năng, các đơn vị có liên quan, các ban ngành, đoàn thể ở địa phương thiếu chặt chẽ; công tác trao đổi thông tin chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục đã ảnh hưởng đến hiệu quả công tác vận động thu hồi VK, VLN, CCHT và pháo.

III. Khó khăn, vướng mắc

Tuyến biên giới, tuyến giao thông đi qua địa bàn tỉnh dài, địa hình phức tạp nên công tác kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng trên các tuyến gặp nhiều khó khăn. Vì vậy chưa thể ngăn chặn triệt để nguồn pháo thâm lậu vào địa bàn tỉnh.

Tình trạng mua bán pháo qua hệ thống mạng xã hội có chiều hướng diễn biến phức tạp gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh, xử lý. Lợi nhuận từ việc mua bán pháo lớn nên các đối tượng tìm mọi cách để thực hiện với những thủ đoạn hết sức tinh vi. Trong khi đó biên chế của đội ngũ cán bộ quản lý VK, VLN, CCHT và pháo còn mỏng, kinh phí còn khó khăn nên quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, đấu tranh còn gặp nhiều khó khăn.

Do đặc điểm địa hình, địa bàn tuyến biên giới trên bộ giáp với nước bạn Lào dài nên công tác tuyên truyền vận động Nhân dân sống ở địa bàn khu vực biên giới Việt - Lào giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo gặp nhiều khó khăn; một số trường hợp lén lút sử dụng các loại VK, CCHT để săn bắn động vật hoang dã. Nhận thức của một bộ phận ngư dân ở các xã vùng biển còn thấp nên vẫn xảy ra tình trạng sử dụng trái phép vật liệu nổ để khai thác thủy hải sản.

Qua năm tình hình, thời gian trước tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 có một số đối tượng sử dụng các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo để rao bán pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất một cách công khai với số lượng lớn. Tuy nhiên

các văn bản quy phạm pháp luật thiếu các chế tài xử lý gây khó khăn, lúng túng trong quá trình xử lý.

IV. Một số nội dung công tác trong thời gian tới

1. Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, vận động Nhân dân giao nộp, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo năm 2024 của Ban Chỉ đạo để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả. Tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 96, Nghị định 99 và Nghị định 137.

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo cấp huyện. Đồng thời chỉ đạo các xã, phường, thị trấn khẩn trương kiện toàn lại Ban Chỉ đạo vận động Nhân dân giao nộp VK, VLN, CCHT cấp xã; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo trong công tác tuyên truyền, vận động thu hồi VK, VLN, CCHT và pháo.

3. Các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan phối hợp với các tổ chức đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động sâu rộng đến các cơ quan, tổ chức và người dân tự giác chấp hành đúng các quy định của pháp luật và hậu quả tác hại của việc sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo để tự giác giao nộp. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự giác giao nộp các loại VK, VLN, CCHT và pháo đang còn cất giữ; cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại VK, VLN, CCHT và pháo.

4. Các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng, hộ gia đình, các doanh nghiệp... Ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả các hoạt động sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo. Nhất là kiểm soát chặt chẽ người và các loại phương tiện khi vào khu vực biên giới, cửa khẩu, khu vực sân bay, bến xe, nhà ga, cửa biển, cửa sông có biện pháp phát hiện kịp thời và ngăn chặn có hiệu quả các vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT và pháo năm 2023. /.

Nơi nhận:

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đ/c Trưởng BCĐ tỉnh;
- Đ/c Giám đốc CA tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các đ/c thành viên BCĐ;
- UBND các H, TP, TX;
- Lưu: VT, PC06.



PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH
Đại tá Hoàng Khắc Lương